

Thưa quý bậc cha mẹ, người giám hộ và các em thân mến,

chúng tôi xin giới thiệu với bạn chương trình
Mentoring của tổ chức kein Abseits! e.V.





Việc tham gia chương trình này được
miễn phí cho các gia đình.



kein Abseits! e.V.
Fehmarner Straße 12
13353 Berlin

www.kein-abseits.de
info@kein-abseits.de

Điện thoại: 030 - 4 90 86 886

-  [instagram.com/kein_Abseits](https://www.instagram.com/kein_Abseits)
-  [facebook.com/keinAbseits](https://www.facebook.com/keinAbseits)
-  [tiktok.com/@kein_abseits](https://www.tiktok.com/@kein_abseits)
-  [youtube.com/keinAbseits](https://www.youtube.com/keinAbseits)



Vietnamesisch/
Tiếng Việt


kein Abseits! e.V.
Begegnungen ermöglichen

Mentoring-Programm von kein Abseits! e.V.
Chương trình „Cùng vui chơi và trải nghiệm“ của tổ
chức kein Abseits! e.V.

Informationen für Eltern
Thông tin dành cho phụ huynh

1. Mentoring là gì và chương trình hoạt động của chúng tôi kéo dài bao lâu?

Mentoring là một hình thức quan hệ bạn hữu mà trong đó một người lớn với tinh thần thiện nguyện và một trẻ em dành thời gian để cùng sinh hoạt với nhau. Người lớn là Mentor (người dẫn dắt) và đứa trẻ là Mentee (người được dẫn dắt). Hai người này (Mentee và Mentor) sẽ gặp nhau mỗi tuần một lần trong vòng độ ba đến bốn giờ và chương trình kéo dài trong khoảng thời gian là tám tháng để cùng nhau thực hiện một mục tiêu gì đó. Người Mentor thông thường sẽ đến đón trẻ và sau đó sẽ đưa trẻ trở về lại nhà. Cả đôi bên sẽ cùng nhau quyết định về những hoạt động nào mà họ muốn làm. Những người dẫn dắt sẽ đề xuất những ý tưởng cho các hoạt động giải trí và dành thời gian để lắng nghe, người được dẫn dắt có thể học hỏi từ đó được nhiều kiến thức mới mẻ và trải nghiệm những điều thú vị. Cả hai cùng nhau trở thành là một tổ hợp tác tốt!



2. Ai có thể là người Mentor?

Tham gia vào chương trình Mentoring là những người đáng tin cậy và có ý thức trách nhiệm. Điều này cũng phải được chứng minh bằng cách đệ trình giấy chứng nhận về hạnh kiểm tốt. Giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt là một văn kiện chứng nhận đương sự chưa có tiền án, tiền sự. Các Mentor không được nhận bất kỳ khoản tiền nào cho các hoạt động của họ trong chương trình. Họ là những người mong muốn hỗ trợ trẻ trong quá trình phát triển của trẻ, giúp cho trẻ khám phá thế giới dưới ánh mắt của một đứa trẻ và cùng với trẻ khám phá Berlin.

3. Nhiệm vụ của hiệp hội kein Abseits! e.V. là gì?

Hiệp hội kein Abseits! được thành lập kể từ năm 2011. Nhóm của chúng tôi bao gồm nhiều đồng nghiệp chuyên môn. Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Mentoring và đã từng bảo trợ cho hơn 500 mối quan hệ Mentoring. Trước khi khởi động chương trình, chúng tôi kiểm tra cẩn thận xem những người quan tâm có thích hợp để làm người dẫn dắt hay không. Chúng tôi chuẩn bị cho các tình nguyện viên về vai trò của họ qua các khóa đào tạo. Dựa trên tư cách cá nhân và sở thích riêng mà các người dẫn dắt và trẻ em sẽ được lựa chọn để cho phù hợp với nhau. Chúng tôi chăm lo mối quan hệ Mentoring trong suốt quá trình thời gian và tổ chức, trong số những thứ khác, cơ hội làm quen với nhau, các chuyến du ngoạn chung và các cuộc gặp gỡ trao đổi của đôi bên. Chúng tôi gìn giữ mối quan hệ này và luôn sẵn sàng để giải đáp thắc mắc, giải quyết các vấn đề cần thiết hoặc ghi nhận các đề nghị của các bên liên quan.

4. Mentoring có tác dụng gì đối với con của bạn?

Nhiều trẻ em thử nghiệm những điều mới mẻ trong lúc được dẫn dắt, phát triển các kỹ năng và đào sâu thêm sở thích của mình. Trẻ sẽ trở nên độc lập và tự tin hơn, cảm thấy cân bằng và hài lòng hơn. Ngoài ra, trẻ cũng hiểu rõ hơn về quan hệ hàng xóm, láng giềng và Berlin, đồng thời có những ý tưởng mới để sắp xếp thời gian rảnh rỗi của chúng.



5. Những gì được mong đợi từ phía cha mẹ?

Nếu bạn muốn con mình trở thành Mentee trong chương trình Mentoring thì điều quan trọng là bạn phải giúp đỡ cho chương trình Mentoring đạt được kết quả. Bạn đảm bảo rằng các cuộc gặp gỡ được thực hiện đúng theo lịch trình và thường xuyên liên lạc trao đổi thông tin với người Mentor. Nếu như có trở ngại và không thể giữ đúng cuộc hẹn, thì bạn hoặc con của bạn hãy thông báo kịp thời và hẹn một thời điểm mới để thay thế. Khi có bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với nhóm chúng tôi của tổ chức kein Abseits!